
 
 

 

  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

เรื่อง  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 

***************************** 

  ด้วยการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔   
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ 
  อาศัยอำนาจตามข้อ ๓๑ วรรค ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพ่ือให้ประชาชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองหลวงทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๘     
     

        
                                               (นายเฉลิมชัย  ประทมุพงษ์) 
                                        ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 256๗ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๗ เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
ผู้มาประชุม 
1.นายประมวล  ศรีมา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
2.นางสาวนิภาพร  วิชัยพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
3.นายบุญหลอม ตรีเมฆ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
4.นายเทิดชัย  อุทัยวี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
5.นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
6.นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
7.นายศราวุฒิ  ศรีคำ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
8.นายสมสี  อัมวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
9.นางบุญเพ็ง อินธิสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
10.นายสุพัฒน์  สองสี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
11.นายศิวกร  นามเดช  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
12.นายนราวิชญ์  สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
13.นางเสถียร ประสีระเตสัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
14.นายโชคเกษม  หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
15.นายชัยวชิิต  บุญเกื้อ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
16.นายปรีชา  จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
17.นายทิพโสตะ พิมพาเลีย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
18.นายเรืองฤทธิ์  พิมพบุตร ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง 
19.นายเดชไชโย ไชยแสน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง 

ผู้ขาดประชุม -ไม่มี-  

ผู้ลาประชุม -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปพนธนัย ชาดวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง 
2. นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์ หัวหน้าสำนักปลัด 
3. นางสาวอรปรียา แผนบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
4. นางวินัดดา รูย ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
5. นางสาวนฤมล จันทลา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
6. นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวศิริพร พร้อมใจ ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นายศราวุธ มงคลนำ นายช่างสำรวจ 
9. นางบุษบา  เพชรนอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
10. นางพจนา สมบัติศรี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



๒ 
 

11. นางจุฑามาศ ชาติวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12. นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
13. นายอัครวุฒิ ศรีมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
14. นายศตวรรษ จันทัย ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
15. นางวีณา พ่ึมชัย หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
16. นางพรรณี  ศิริหัตถ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
17. นายนิติกิจ กุลแก้ว ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
18. นางสาววนิดา บุญกระจ่าง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นายณัฐยศ แก้วพาดี ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
20. นางพิมพ์วลัญช์ จันฤาไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
21. นางนิตยา มะณี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
22. นายเนตรนพงษ์ ศรีเสน่ห์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๓. นางสาวศิริลักษณ์ บุญมาก        นิติกรปฏิบัติการ 

เริ่มประชุม  เวลา   09.00   น.  

นายศราวุฒิ  ศรีคำ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(เลขานุการสภาฯ)  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล
ตำบลหนองหลวง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๒ ประจำปี 256๗ กระผมนายศราวุฒิ ศรีคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง เขตเลือกตั้งที่ 2 ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ขออนุญาตอ่าน
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง ฉบับที่ ๔/256๗ 
เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256๗ 
    ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนอง
   หลวง สมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๑ เมื่อวันที่  2 มีนาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดสมัยประชุม          
   สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม 
   ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง และอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๒๔ และ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่            
๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๗ และนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง   
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.256๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 256๗ 
.......................................................................................  

                     (นายเฉลิมชยั ประทุมพงษ์) 
                   ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
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 ขณะนี้เวลา 0๙.30 นาฬิกา มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด จำนวน 12 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง เท่าที่มีอยู่ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พุทธศักราช 2552 ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนอง
หลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำหน้าที่ประธานและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  (จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อเสร็จแล้ว ประธานสภาฯเข้านั่งประจำที่นั่ง) 
(ประธานสภาฯ) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง กล่าวสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(ประธานสภาฯ) ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล
ตำบลหนองหลวง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๗  

ที่ประชุม รับทราบ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ลำดับต่อไป เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ตาม 
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ผมก็มีเรื่องทำความเข้าใจนิดนึงก็คือมื้อวานนี้เราได้ร่วมกิจกรรม ณ วัดประชานิยม ก็ได้เห็นท่าน 
(ประธานสภาฯ)  สมาชิกฯ ท่านนายกฯ และคณะได้ปฏิบัติกิจนั้น ชุมชนก็รู้สึกดีใจภูมิใจเพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวโดย   
   เฉพาะงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา และก็มี
   ผู้มาร่วมงานก็มากมาย ด้วยความยินดีที่สมาชิกทุกท่านแล้วทางฝ่ายบริหารและทางอำเภอ          
   สว่างแดนดินก็มา ก็ได้รับคำชมเชยว่ามีความสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็ขอขอบคุณครับ  

ที่ประชุม                    รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1๕ สิงหาคม 256๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.  
(ประธานสภาฯ) 256๗ เมื่อวันวันพฤหัสบดี ที่ 1๕ สิงหาคม 256๗ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง มีความ

ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไข 
ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงครั้งที่ผ่านมา ขอให้ยกมือครับ 
ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน ผู้รับรอง ไม่รับรอง และงดออกเสียง ด้วย
ครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ -รับรอง   จำนวน  11 เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) -ไมร่ับรอง   จำนวน    -  เสียง 

-งดออกเสียง  จำนวน    1 คน/1.ประธานสภาฯ 
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นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ผมจะขอสรุปมติที่ประชุมสภาฯ ในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมาชิกสภาเทศบาล 
(ประธานสภาฯ)   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา 
   -รับรอง   จำนวน  11 เสียง 
   -ไมร่ับรอง จำนวน   -  เสียง 
   -งดออกเสียง จำนวน   1 เสียง /1.ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ก็ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ เชิญครับ  
(ประธานสภาฯ) 

นายประมวล ศรีมา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(นายกเทศมนตรีฯ) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน    
   ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขออนุญาตนำเรียนแจ้งมื้อวานนี้เรามี   
   กิจกรรม 2 อย่าง คือช่วงเช้าจะเป็นการร่วมกันบริจาคเงินร่วมกับหลวงตาบุญชื่น ก็ขอบคุณทุกท่าน
   ที่ได้มาร่วมงานซึ่งยอดที่เราถวายหลวงตา จำนวน 82,442 บาท และหลังจากนั้นได้มีผู้บริจาคเพ่ิม 
   1,120 บาท เงินส่วนนี้ก็นำไปเป็นค่าน้ำค่าไฟวัด ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   4.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ 
   (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ. 256๘ (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ) ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่ 
   เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ ขอเชิญครับ  

นายศราวุฒิ  ศรีคำ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไข 
(เลขานุการสภาฯ) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 

ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือขอลด
จำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ 45 วรรคสอง และ ข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
ข้อ 60  ห้ามแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ
จำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตติ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
ข้อ 61  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงิน  ซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  ก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้น
แต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง
อ่ืน 
 ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
 ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ  ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือ
บกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าว แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจ
ลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
 ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม  เกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามวรรคสามก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว
ให้ประธานสภาท้องถิ่น  ส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัด
ประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ 
(ประธานสาภาฯ) แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ให้ที่ประชุมสภาฯ 

ทราบขอเชิญครับ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(ประธานฯแปรญัตติ) หนองหลวงที่ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนอง

หลวง ท่านที่ปรึกษานายเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนอง
หลวง ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลแห่งนี้ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ วัน นับตั้งแต่วันที่ 1๖ – 23 สิงหาคม 
256๗ โดยที่ประชุมสภาฯ ได้กำหนดเวลาในการยื่นคำเสนอแปรญัตติโดยมีกำหนด 3 วัน ระหว่าง
วันที่ 1๗-1๙ สิงหาคม 256๗ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวงนั้นผมขอเรียนชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง และฝ่ายบริหารเทศบาลฯ  ได้
ทราบตามรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๘ ในวันที่  ๒1 สิงหาคม 256๗ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 256๗ ตาม
รายละเอียดดังนี้  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติ สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

เร่ือง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
คร้ังที่ 2/2567 

วันที่ 2๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

ผู้มาประชุม  
1.นายประมวล  ศรีมา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
2.นางสาวนิภาพร  วิชัยพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง คนที่ 1 
3.นายบุญหลอม  ตรีเมฆ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง คนที่ 2 
4.นายทิพโสตะ   พิมพาเลีย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
5.นายเทิดชัย  อุทัยวี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
6.นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
7.นายศราวุฒิ  ศรีคำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
8.นายปรีชา  จันทร์หอม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
9.นางบุญเพ็ง อินธิสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
10.นายศิวกร  นามเดช  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
11.นายนราวิชญ์ สายกัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
12.นายชัยวชิิต  บุญเกื้อ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
13.นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำลบลหนองหลวง 
14.นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง 
15.นายวัชรินทร์  พูลเพิ่ม  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
16.นางสาวนิตยา มะณี  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
17.นายสมสี  อัมวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
18.นายสุพัฒน์ สองสี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
19.นายโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2  
20.นางเสถียร ประสีระเตสัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
-ไม่มี- 
 
เริ่มประชุม  เวลา  08.30  น.   

เมื่อถึงเวลา  08.30  น. นายศราวุฒิ ศรีคำ  ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ได้ตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการมาพร้อมทุกคนแล้ว จึงให้สัญญาณเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าห้องประชุม และเลขานุการได้เชิญ นายไพบูลย์  กาบไกร
แก้ว ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เพื่อทำหน้าที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือ
พิจารณาเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
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นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(ประธานฯ แปรญัตติ)  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน 

ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยผมได้นัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ที่มายื่นเสนอคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ท่านปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 ในวันนี้ ลำดับต่อไปผมจะเริ่มประชุมฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว  -ไม่มี- 
(ประธานฯ แปรญัตติ) 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   -รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2567 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
(ประธานฯ แปรญัตติ)  รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 คณะกรรมการแปรญัตติมี
    ความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีการ
    แก้ไข ผมจะขอมติเห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯครั้งที่ผ่านมา ขอให้ยกมือ
    ครับ ให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ นับจำนวน  ผู้รับรอง  ไมร่ับรอง และงดออกเสียง  
    ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ -รับรอง   จำนวน  ๖ เสียง   
(เลขานุการฯแปรญัตติ) -ไมร่ับรอง   จำนวน  -  เสียง 

-งดออกเสียง  จำนวน  1  เสียง / ประธานแปรญัตติฯ  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
   3.1 การพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
                 งบประมาณ 2568  
นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
(ประธานฯ แปรญัตติ)  2567 ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2568 ที่ผู้บริหารได้เสนอมาโดยที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้มีมติรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใน(วาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ) และที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน ๗ คน เพ่ือทำหน้าที่รับคำเสนอ
แปรญัตติที่สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารยื่นเสนอคำแปรญัตติและพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเวลา 3 วัน  

 
 
 



8 
 

 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2567  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองหลวง และกำหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 2๑ สิงหาคม 2567 – วันที่       2
๓ สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล       หนอง
หลวง ปรากฏว่าได้มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงได้มายื่นเสนอขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน  ๒๘ รายการ 

 และคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน ๒ รายการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 รายการ 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) สำนักปลัด 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 6 รายการ   
 1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล งบประมาณ 3๐,000.- บาท (สามหมื่น

บาทถ้วน) สำนักปลัด 
 ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมทบทวน
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉิน 
งบประมาณ ๓0,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สำนักปลัด  

 ๓.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 2๐,000.- บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) สำนักปลัด  

 ๔.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) สำนักปลัด  

 5.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
วัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) สำนักปลัด 

 6.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
 วัสดุจราจร งบประมาณ ๑๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สำนักปลัด 
 แผนงานสาธารณสุข จำนวน 5 รายการ   
 1.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สำนักปลัด  

 2.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน ประจำปี
งบปราะมาณ 2567 งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สำนักปลัด 
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 3.แผนงานสาธารณสุข งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน งบประมาณ 50,000.- 
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) สำนักปลัด 

 4.แผนงานสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณ 
50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) สำนักปลัด 

 5.แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
สีเขียวลดภาวะโลกร้อน งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สำนักปลัด 

 แผนงานการศึกษา จำนวน 7 รายการ  
 1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้

สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  โครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กองการศึกษา 

 2.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุก่ อสร้าง งบประมาณ 
10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กองการศึกษา 

 3.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ     ๑๐,
000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กองการศึกษา 

 4.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนิเทศตรวจ
เยี่ยมชั้นเรียน งบประมาณ ๑0,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กองการศึกษา  

 5.งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน งบประมาณ 
20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) กองการศึกษา 

 6.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวพ้ืนบ้าน งบประมาณ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) กองการศึกษา 

 7.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) กองการศึกษา 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน ๕ รายการ  
 1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่า

วัสดุ วัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) กองช่าง 
 2.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 

งบประมาณ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) กองช่าง  
 3.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
สำนักงาน งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) กองช่าง 
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 4.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน งบประมาณ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กองช่าง 

 5.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 24,000.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กองช่าง 

 งานบริหารงานคลัง  จำนวน 2 รายการ   
 1.งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการเดินสำราจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
งบประมาณ 20,000.-บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) กองคลัง  

 2.งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) กองคลัง 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน 2 รายการ 
 1.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม
สตรี งบประมาณ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าบาทถ้วน) กองสวัสดิการสังคม  

 2.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 กลุ่มอาชีพ งบประมาณ 20๐,๐00.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) กองสวัสดิการสังคม  

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว  การประชุมฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
 (ประธานฯ แปรญัตติ) ในวันนี้จะดำเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ตามลำดับดังนี้นะครับ 
 1.คณะกรรมการแปรญัตติฯ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละกอง เรื่อง ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 2.พิจารณาคำเสนอแปรญัตติ ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง (ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ) ที่ได้มายื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  ๒๘ รายการ 
 3.พิจารณาคำเสนอแปรญัตติ ของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน ๒ รายการ 
 4.คณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่วมกัน พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 ในทุกแผนงานที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอ ลำดับต่อไปผมขอให้ท่าน
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมฯ ทราบ ขอเชิญเลยครับ  

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว ผมขอให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ 
(ประธานฯ แปรญัตติ) ประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ชี้แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมฯ ทราบครับ   

นายศราวุฒิ  ศรีคำ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไข                                                 

(เลขานุการฯ แปรญัตติ) เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2554 

ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือขอลด
จำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภา
ท้องถิ่นกำหนดตาม ข้อ 45 วรรคสอง และ ข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
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ข้อ 60  ห้ามแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ
จำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตติ   
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงิน ซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและ
ตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงาน
นั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน
ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ  ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือ
บกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก  ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าว  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ  ต่อไป  สภาท้องถิ่น
อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม  เกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการ
พิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น  ส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการ
ประชุมต่อวาระที่สอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(ประธานฯ แปรญัตติ)  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน

ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ในลำดับต่อไปจะเป็นการ
ดำเนินการตามข้อ 1.คณะกรรมการแปรญัตติฯ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละกอง เรื่อง 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขอเชิญคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องครับ   

นายสุพัฒน์ สองสี เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(คณะกรรมการแปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลบหนองหลวงทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ผม
นายนายสุพัฒน์ สองสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 ทำหน้าที่คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ขอสอบถามจำนวน ๑ เรื่องครับ เรื่องรถดับเพลิงเป็นยังไงบ้าง 
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นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานการรักษาความสงบภายในชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมฯทราบครับ 
(ประธานฯแปรญัตติ) 

นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม  เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(นักป้องกันฯ) ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน

ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ผมนายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ขอชี้แจงเรื่องที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติสอบถามครับ เมื่อ
วันที่ ๕ สิงหาคม 2567 ผมได้แจ้งทางไลน์กลุ่มผู้บริหารและดับเพลิง ว่ารถดับเพลิงของเทศบาลฯเรา
ปั๊มลมพังจะเอาไปซ่อม จึงแจ้งประสานทางดับเพลิงบ้านต้ายให้สแตนบายแทนเรา หลังจากนั้นผมก็ได้
ติดต่อร้านเพ่ือจะนำรถไปซ่อม แต่ทางร้านแจ้งว่าไม่มีอะไหล่ จะต้องสั่งอะไหล่มาก่อน แล้วร้านจะโทร
แจ้งให้เอารถมาซ่อมเมื่ออะไหล่มาถึง พร้อมทั้งทำใบเสนอราคาซ่อมมาด้วยซึ่งมีจำนวนที่มาก
พอสมควร ผมก็ได้แจ้งกับทางร้านว่าให้รื้อดูก่อนไหมว่าอะไหล่ตัวไหนจะได้ซ่อมบ้าง ซึ่งจริงๆแล้วเรา
ไม่รู้ว่าตัวไหนชำรุดบ้าง รู้แต่ว่าตัวปั๊มน้ำแตกจากแรงดันอัดเลยไม่สามารถฉีดดับเพลิงแรงได้ประกอบ
กับการตั้งปั๊มอยู่ในลักษณะเฉียงทำให้เกิดแรงเหวี่ยงทำให้ปั๊มน้ำแตก เคยเอาไว้ที่อู่คำ -     สะอาด
แล้วร้านเขาบอกว่าซ่อมไม่ได้ จึงต้องไปที่ร้านวานรนิวาสซึ่งเป็นร้านที่ได้มาตรฐาน จึงขอแจ้งให้
คณะกรรมการแปรญัตติทราบครับ 

นายชัยวิชิต บุญเกื้อ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(คณะกรรมการแปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลบหนองหลวงทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ผม
นายชัยวิชิต บุญเกื้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสอบถามจำนวน ๑ เรื่องครับ รถดับเพลิงที่มีปัญหา เราจะใช้ปั๊มใหม่หรือซ่อมปั๊มเก่าครับ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานการรักษาความสงบภายในชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมฯทราบครับ 
(ประธานฯแปรญัตติ) 

นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม  เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(นักป้องกันฯ)  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุก   
   ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ผมนายวัชรินทร์ พูลเพ่ิม     
   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ขอชี้แจงเรื่องที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติ          
   สอบถาม เราจะใช้เชื้อใหม่มาเปลี่ยนอะไหล่ตัวเก่าท่ีมันแตก และติดตั้งปั๊มที่เฉียงให้ตรงครับ 
นายปรีชา จันทร์หอม เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(คณะกรรมการแปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
   ตำบลบหนองหลวงทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน  
   ผมนายปรีชา จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ทำหน้าที่คณะกรรมการ   
   แปรญัตติขอสอบถามจำนวน 2 เรื่องครับ เรื่องที่ 1.ปีงบประมาณ 2567 ทางคณะกรรมการแปร
   ญัตติอนุมัติงบประมาณให้เปลี่ยนถังรถดับเพลิงทำไมไม่เปลี่ยนครับ เรื่องที่ 2.ปัญหาการติดต่อจะ 
     แก้ไขอย่างไร 
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นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม  เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(นักป้องกันฯ)  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุก   
   ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ผมนายวัชรินทร์ พูลเพ่ิม     
   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ขอชี้แจงเรื่องที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติ          
   สอบถาม ที่ไม่เปลี่ยนถังรถดับเพลิง อยากให้ไปถามเจ้านายครับ ส่วนเรื่องการติดต่อระบบของเรา                
   ถ้าหากให้ดีเหมือนกับทางอำเภอสว่างแดนดินยังทำไม่ได้ขนาดนั้น แต่ถ้าอยากให้มันดีผมเคยเสนอ
   ต่อฝ่ายบริหารแล้วว่า 1.รถให้เปลี่ยนใหม่ 2.คนก็เข้าให้เป็นระบบ ระบบในที่นี้คืองานป้องกันอย่าง   
   เดียว เขาเวรก็ต่อมือเปลี่ยนกันเลยเหมือนกู้ชีพกู้ภัยของเรา ตอนนี้เราใช้งานของคนงานทั่วไปซึ่งงาน
   ในหน้าที่ตอนกลางวันก็หนักแล้ว แล้วยังมานอนเข้าเวรอีกก็น่าเห็นใจเขาอยู่ครับ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะสอบถามแผนงานรักษาความสงบภายในอีกไหมครับ  
(ประธานฯแปรญัตติ)  

ที่ประชุม  (ไม่มี) 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(ประธานฯแปรญัตติ) ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน
   ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ในลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญ
   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ที่ได้ยื่นคำแปรญัตติเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ได้ชี้แจงเหตุผลในการเสนอขอแปรญัตติฯ ในครั้งนี้ขอ 
   เรียนเชิญเลยครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(ประธานสภาฯ) ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่าน
ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภา
เทศบาลตำบลหนองหลวง ขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้ครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตั้งแต่รายการที่ 1 - รายการที่ 3) 
(ประธานสภาฯ) 1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้ 
 สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล งบประมาณ ๓๐,000.- บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน) (หน้า 39) สำนักปลัด ผมขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน จำนวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โครงการ
นี้ที่ผ่านมาเราเคยตั้งงบประมาณไว้ที่ ๒๐,000.- บาท ก็ยังสามารถจัดทำโครงการได ้

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องท่ี 1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน 
 บรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณ ๓๐,
000 .- บ าท  (สามหมื่ นบาทถ้ วน ) (หน้ า  39 ) สำนั กปลั ด  โดยขอปรับลดงบประมาณ            
5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และ 
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 ผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ  

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  ๖  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณ 

๓๐,000.- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) สำนักปลัด ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้ 
(ประธานสภาฯ) สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 

โครงการฝึกอบรมทบทวนเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และ
เจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ ๓0,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (หน้า 39) สำนักปลัด ผม
ขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณโครงการฝึกอบรมทบทวนเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูง และน่าจะนำงบประมาณที่ขอปรับลดไปเพ่ิมให้โครงการที่จำเป็นต่อ
เทศบาลฯเรา 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามท่ีท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ ๓๐,000.- บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน) (หน้า ๓๙) สำนักปลัด โดยขอปรับลดงบประมาณ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)ผม
ขอให้คณะกรรมแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่
เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ   

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  ๖  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ ๓0,000.- บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน) สำนักปลัด ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ 3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน รายจ่าย 
(ประธานสภาฯ) เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 2๐,000.- บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) (หน้า 39) สำนักปลัด ผมขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณลง ๕,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไปครับ  
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นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
และชุมชน 2๐,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) (หน้า 39) สำนักปลัด โดยขอปรับลดงบประมาณ 
๕,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และ
ผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2568 ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ   

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  ๖  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 2๐,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) สำนักปลัด ไว้เหมือนเดิม
ตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ 
(ประธานแปรญัตติ) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ท่านต่อไปครับ  

นายสมสี  อัมวงศ์ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(สมาชิกสภา ทต. เขต 1) ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  
                             ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมสี อัมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลหนองหลวง เขต 1 ขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้ครับ 

นายสมสี อัมวงศ์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (จำนวน 3 รายการ)  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 5๐,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (หน้า 40) สำนักปลัด 
ผมขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไปครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านสมสี อัมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) หลวง เขต 1 เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 5๐,000.- บาท (ห้า
หมื่นบาทถ้วน) (หน้า 40) สำนักปลัด ขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
งบประมาณ 1๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณา
ก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ   

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  ๖  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
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 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทา  
สาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 5๐,000.- บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) (หน้า 40) สำนักปลัด ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ 
(ประธานแปรญัตติ) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ท่านต่อไปครับ 

นายสมสี อัมวงศ์ 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1)     วัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) (หน้า 41) สำนักปลัด ผมขอ

เสนอให้ปรับลดวัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณ ๕,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพราะว่าปีที่ผ่านมา
คณะการแปรญัตติได้เคยตั้งงบประมาณให้มากแล้วครับ  

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว  ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมฯทราบครับ  
(ประธานฯ แปรญัตติ) 

นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม  เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษา 
(นักป้องกันฯ) นายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่าน

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายวัชรินทร์ พูลเพ่ิม นักป้องกันสาธารณภัยฯ ขอชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ตั้ง
งบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) นั้นเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เพราะจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งก็มีหลายคนยังไม่ได้รับ
เพราะงบประมาณที่ผ่านมาไม่เพียงพอ ผมจึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านสมสี อัมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง- 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) หลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) (หน้า 41) สำนักปลัด โดยขอปรับลดงบประมาณ ๕,000.- บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ผมขอให้
คณะกรรมแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่
เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ  

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  ๖  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณ 20,000.- บาท (สอง
หม่ืนบาทถ้วน) ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายสมสี อัมวงศ์ 3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) วัสดุจราจร งบประมาณ ๑๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (หน้า 41) สำนักปลัด ผมขอเสนอให้

ปรับลด วัสดุจราจร งบประมาณ ๕,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพราะว่าปีที่ผ่านมาคณะการแปร
ญัตติได้เคยตั้งงบประมาณไว้ให้มากแล้วครับ 
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นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมฯ ทราบครับ 
(ประธานฯ แปรญัตติ) 
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน 
(นักป้องกันฯ) เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
วัชรินทร์ พูลเพ่ิม นักป้องกันปฏิบัติการ เหตุผลความจำเป็นที่ตั้งงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อวัสดุจราจร 
งบประมาณ ๑๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น แผงกั้นจราจร 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ป้ายเตือน ป้ายไฟหยุดตรวจ กระบองไฟฯลฯ 
ซึ่งทางเทศบาลฯจะต้องได้ใช้ในการบริหารจัดการให้กับประชาชนในการจัดงานมหรสพต่างๆ อย่าง
มากมาย เป็นสิ่งที่จำมากสำหรับวัสดุจราจร ผมจึงขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมฯทราบครับ  

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านสมสี อัมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบ

ดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุจราจร งบประมาณ ๑๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (หน้า 41) 
สำนักปลัด โดยขอปรับลดงบประมาณ ๕,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมแปรญัตติ 
ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยก
มือครับ   

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  ๖  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุจราจร งบประมาณ ๑๐,000.- บาท (หนึ่งหม่ืน
บาทถ้วน) สำนักปลัด ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(ประธานฯ แปรญัตติ)  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน 
 ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ในลำดับต่อไปจะเป็นการ

ดำเนินการตามข้อ 1.คณะกรรมการแปรญัตติฯ สอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของแต่ละกอง เรื่อง 
 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขอเชิญคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องครับ 

นายปรีชา จันทร์หอม เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(คณะกรรมการแปรญัตติ)  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบหนองหลวงทุกท่าน 

ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ผมนายปรีชา จันทร์หอมสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอสอบถามแผนงานสาธารณสุข 
จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ครับ ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำเป็นต้องตั้งงบไว้ไหมครับ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมทราบครับ  
(ประธานฯแปรญัตติ) 
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นางสาวนิตยา มะณ ี กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
(นวก.สุขาภิบาลปฏิบัติการ)  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล และคณะกรรมการแปรญัตติ เจ้าหน้าที่

ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนิตยา มะณี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ขอชี้แจงเรื่องที่
ทางคณะกรรมการแปรญัตติสอบถามดังนี้ค่ะ ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำเทศบาลฯเรา
จำเป็นต้องตั้งงบประมาณไว้เพ่ือดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยมาตรวจสอบคุณภาพน้ำในทุกๆปีตาม
หนังสือสั่งการ ซึ่งปีที่ผ่านมาเราได้จ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมาตรวจสอบให้เทศบาลฯของเรา 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะสอบถามงานสาธารณสุขเพ่ิมอีกไหมครับ  
(ประธานแปรญัตติ) 

ที่ประชุม (ไม่มี) 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(ประธานฯแปรญัตติ) ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบหนองหลวงทุก 
   ท่านท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ในลำดับต่อไปผมขอเรียน
   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ที่ได้ยื่นคำแปรญัตติเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ชี้แจงเหตุผลในการเสนอขอแปรญัตติฯ 
   ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญเลยครับ   

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ แผนงานสาธารณสุข (รายการที่ 1 - รายการที่ 5) 
(ประธานสภาฯ) 1.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (หน้า 62) สำนักปลัด ผมขอปรับลด
งบประมาณ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพราะตั้งงบประมาณไว้สูงครับ  

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมฯ ทราบครับ 
(ประธานฯ แปรญัตติ)   

นางสาวนิตยา มะณ ี กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
(นวก.สุขาภิบาลปฏิบัติการ)  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล และคณะกรรมการแปรญัตติ เจ้าหน้าที่

ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนิตยา มะณี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ขอชี้แจงเรื่องที่
ทางคณะกรรมการแปรญัตติขอปรับลดงบประมาณดังนี้ค่ะ จากการสำรวจในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
งบประมาณ 50,000 บาท ยังไม่พอสำหรับจัดซื้อวัคซีนเลยคะ ถ้าปรับลดลงอาจจะไม่พอในภาพรวม
ภายในตำบล หากเกิดการแพร่ระบาดของโรค อาจทำให้หน่วยงานเราเสียหายก็เป็นได้ จึงขอแจ้งให้
ท่านคณะกรรมการแปรญัตติทราบค่ะ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่  1.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบ

ดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) (หน้า 62) สำนักปลัด โดยขอปรับลดงบประมาณ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผม
ขอให้คณะกรรมแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่
เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ   
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นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) สำนักปลัด ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ 2.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน ประจำปี

งบปราะมาณ 2568 งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (หน้า 62) สำนักปลัด ผม
ขอปรับลดงบประมาณ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญทางเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมฯ ทราบครับ 
(ประธานฯ แปรญัตติ)   

นางสาวนิตยา มะณี กราบเรียนนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายก 
(นวก.สุขาภิบาลฯ) เทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 คณะกรรมการแปรญัตติ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางสาวนิตยา 

มะณี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ขอชี้แจงเหตุผลการตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน ประจำปีงบปราะมาณ 2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น เช่น ค่าป้าย ค่า
น้ำมัน เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ถ้าปรับลดลงอาจจะไม่พอ ประกอบกับเทศบาล
ฯ เราต้องจัดให้แม่ค้าแม่ขายได้มีใบอนุญาตใช้ในการประกอบอาหารซึ่งสสจ.จังหวัดจะซุ่มตรวจอยู่
ตลอด แต่ก็ขอแจ้งท่านคณะกรรมการแปรญัตติว่าเราก็จะใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในงบประมาณท่ีตั้งไว้ค่ะ  

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 2.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบ

ดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน ประจำปีงบปราะมาณ 2568 งบประมาณ 30,000.- บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) (หน้า 62) สำนักปลัด โดยขอปรับลดงบประมาณ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน)  ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติ
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ว่า
จะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้)โครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน ประจำปีงบปราะมาณ 

2568 งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) สำนักปลัด ไว้เหมือนเดิมตามที่ทาง
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ 3.แผนงานสาธารณสุข งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ 
(ประธานสภาฯ) เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน งบประมาณ 

50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (หน้า 61) สำนักปลัด ผมขอปรับลดงบประมาณ 10,000.-บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาครับ 
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นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมฯ ทราบครับ 
(ประธานฯ แปรญัตติ)   

นางสาวนิตยา มะณ ี กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
(นวก.สุขาภิบาลปฏิบัติการ) ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล และคณะกรรมการแปรญัตติ เจ้าหน้าที่ที่
เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนิตยา มะณี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ขอชี้แจงเรื่องที่ทาง
คณะกรรมการแปรญัตติขอปรับลดงบประมาณดังนี้ค่ะ เหตุผลการตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน เพ่ือตั้งจ่ายเป็น เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม 
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ถ้าปรับลดลงอาจจะไม่พอค่ะ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 3.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบ

ดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 
งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (หน้า 61) สำนักปลัด โดยขอปรับลดงบประมาณ 
10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะ
ครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ   

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง 
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้)โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน งบประมาณ 

50,000.- บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) สำนักปลัด ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ 4.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 
(ประธานสภาฯ) การแพทย์ งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (หน้า 64) สำนักปลัด ผมขอปรับลด

งบประมาณ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมฯ ทราบครับ 
(ประธานฯ แปรญัตติ) 

นางสาวนิตยา มะณ ี กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
(นวก.สุขาภิบาลปฏิบัติการ) ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล และคณะกรรมการแปรญัตติ เจ้าหน้าที่ที่
เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนางสาวนิตยา มะณี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ขอชี้แจง
เรื่องที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติขอปรับลดงบประมาณดังนี้ค่ะ การตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาสามัญประจำบ้าน ผ้าพันแผล สำลี ถุงมือ น้ำยาต่างๆ 
เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ฯลฯ เมื่อปีที่ผ่านมางบประมาณเกือบจะไม่พอ ถ้าปรับลดลงอาจจะไม่พอใช้จ่าย
ในงานบริการสาธารณสุข ซึ่งเทศบาลฯเราต้องจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงใน
ปริมาณมากค่ะ  
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นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 4.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน       

งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณ 50,000.- บาท                                  
 (ห้ าหมื่นบาทถ้วน ) (หน้ า 64) สำนักปลัด โดยขอปรับลดงบประมาณ 10,000. - บาท             

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอ 
 มติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ   

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณ 50,000.- 

บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) สำนักปลัด ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ 
(ประธานแปรญัตติ) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ 5.แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 
(ประธานสภาฯ)  โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมสีเขียวลดภาวะโลกร้อน งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
   สำนักปลัด ขอปรับลดงบประมาณ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมฯ ทราบครับ 
(ประธานฯ แปรญัตติ)  

นางสาวนิตยา มะณี กราบเรียนนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายก 
(นวก.สุขาภิบาลฯ) เทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางสาวนิตยา 
มะณี นักวิชาการสุขาภิบาลฯ ขอชี้แจงเหตุผลการตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนโดยหลักๆแล้ว ตั้งจ่ายเป็น เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม 
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทางเทศบาลฯได้ให้ความสำคัญกับการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ถ้าปรับลดงบประมาณลงอาจจะทำให้ไม่พอจัดโครงการค่ะ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ  เรื่องที่  5 .แผนงานการเกษตร งานสิ่ งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลก
ร้อน งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สำนักปลัด โดยขอปรับลดงบประมาณ 
5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และ
ผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ   

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สี่เขียวลดภาวะโลกร้อน 

งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) สำนักปลัด ไว้เหมือนเดิมตามที่ทาง
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
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นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(ประธานฯ แปรญัตติ)  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน 
 ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ในลำดับต่อไปจะเป็นการ

ดำเนินการตามข้อ 1.คณะกรรมการแปรญัตติฯ สอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของแต่ละกอง เรื่อง 
 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขอเชิญคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องครับ 

นายศราวุฒิ ศรีคำ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(เลขานุการฯ แปรญัตติ)  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบหนองหลวงทุกท่าน 

ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ผมนายศราวุฒิ ศรีคำเลขานุการ
ฯ แปรญัตติ ขอสอบถามแผนงานงบกลางหน้าที่ ๔ เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน ทำไมปี 67 
เราตั้งไว้ ห้าหมื่น ปี 68 เราตั้งแค่หนึ่งหมื่นทำไมครับ 

นางอนัญญา สมหมาย กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล และคณะกรรมการแปรญัตติ เจ้าหน้าที่

ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอนัญญา สมหมาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอ
ชี้แจงเรื่องที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติสอบถามดังนี้ค่ะ ที่เราตัดออกเยอะก็เพราะต้องเอาเงินไปใช้
เงินกู้ มันไม่พอจึงต้องตัดรายจ่ายประจำ อีกทั้งเงินตัวนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้ ซึ่งก็น่าจะไม่มีใครอยากใช้
ค่ะ 

นายศราวุฒิ ศรีคำ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(เลขานุการฯ แปรญัตติ)  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบหนองหลวงทุกท่าน 

ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ผมนายศราวุฒิ ศรีคำเลขานุการ
ฯ แปรญัตติ  ขอสอบถามแผนงานงบกลางหน้าที่  10 ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จำนวน 25,000 บาท มันเป็นยังไงครับที่ปรึกษา 

นายจักรพันธ์ กาญบุตร กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
(นักทรัพยากรบุคคลฯ) ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล และคณะกรรมการแปรญัตติ เจ้าหน้าที่

ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจักรพันธ์ กาญบุตร นักทรัพยากรบุคคลฯ ที่เราตั้งงบไว้เพ่ือใช้ใน
การจ้างที่ปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการทำงานของเทศบาลเรา ตาม
หนังสือประเมิน LPA ซึ่งต้องจ้างที่ปรึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นผู้ประเมินและรับรองผลของ
หน่วยงานเราในทุกๆปี 

นายศราวุฒิ ศรีคำ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(เลขานุการฯ แปรญัตติ)  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบหนองหลวงทุกท่าน 

ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ผมนายศราวุฒิ ศรีคำเลขานุการ
ฯ แปรญัตติ  ขอสอบถามแผนงานงบกลางหน้าที่  12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 120,000 บาท เอาไปทำอะไรบ้างครับ 

นายจักรพันธ์ กาญบุตร กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
(นักทรัพยากรบุคคลฯ) ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล และคณะกรรมการแปรญัตติ เจ้าหน้าที่ 
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 ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจักรพันธ์ กาญบุตร นักทรัพยากรบุคคลฯ ที่เราตั้งงบไว้ก็เพ่ือใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ ซึ่งมันแยกออกจากค่าลงทะเบียน ซึ่งในปี 67 
งบประมาณ หนึ่งแสนบาทเกือบจะไม่พอ ก็เลยต้องตั้งเพ่ิมอีกสองหมื่นบาท 

นายชัยวิชิต บุญเกื้อ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(คณะกรรมการแปรญัตติ)  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบหนองหลวงทุกท่าน 

ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ผมนายชัยวิชิต บุญเกื้อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอสอบถามแผนงานงบกลางหน้าที่ 15 ค่าวัสดุสำนักงาน 

นายจักรพันธ์ กาญบุตร กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
(นักทรัพยากรบุคคลฯ) ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล และคณะกรรมการแปรญัตติ เจ้าหน้าที่

ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจักรพันธ์ กาญบุตร นักทรัพยากรบุคคลฯ ที่เราตั้งงบไว้ก็เพ่ือใช้
จ่ายค่าวัสดุสำนักงานปี 67 ตั้งแสนสองเราได้โอนเพ่ิม ปี 68 เห็นตั้งไว้แค่หนึ่งแสนบาทเอง ถ้าตั้งไว้
เยอะก็เกินเรทที่เรากำหนดไว้ ในหมวดนี้จะใช้งบประมาณเยอะเพราะใช้กระดาษในหลายงานเช่น 
งานสภาเทศบาลฯ เป็นต้น 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ 
(ประธานแปรญัตติ) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ท่านต่อไปครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(ประธานสภาฯ) ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่าน
ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  ประธานสภา
เทศบาลตำบลหนองหลวง ขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้ครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป (จำนวน ๑ รายการ) 
(ประธานสภาฯ) แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาท

ถ้วน) (หน้า 16) สำนักปลัด ผมขอปรับลดงบประมาณ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากตั้ง
งบประมาณไว้สูงและปีท่ีผ่านมาแก้ว ถ้วย จาน ไม่เห็นได้เอามาใช้เลย เราได้ซื้อหรือเปล่าครับ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญทางท่านปลัดเทศบาลฯได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมฯ ทราบครับ 
(ประธานฯ แปรญัตติ) 

นายจักรพันธ์ กาญบุตร กราบเรียนนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายก 
(นักทรัพยากรบุคคลฯ) เทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจงเหตุผลการตั้งงบประมาณ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ 50,000 บาท นั้น ทางเทศบาลฯ ได้ใช้จ่าย
ในงบประมาณตัวนี้หลายรายการ เช่น แก้ว เมื่อแตกเราก็ต้องซื้อใหม่ และพวกช้อน ชุดรับแขก ซึ่งมี
หลายรายการ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ถ้าปรับลดงบประมาณ
ลงอาจจะทำให้ไม่พอใช้ในการบริหารจัดการในสำนักงานเทศบาลฯ ครับ 
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นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 

งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (หน้า 16) สำนักปลัด โดยขอปรับลดงบประมาณ 
5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และ
ผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ   

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 

งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) (หน้า 16) สำนักปลัดไว้เหมือนเดิมตามที่ทาง
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(ประธานฯแปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่าน ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
วันนี้ได้ใช้เวลาประชุมแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 มาพอสมควรแล้ว ซึ่งยังมีเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงได้ยื่นขอแปรญัตติ ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ อีกจำนวน 4 แผนงาน 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จำนวน  ๕ รายการ  2.แผนงานบริหารงานคลัง จำนวน 2 รายการ 3.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน จำนวน 2 รายการ 4.แผนงานการศึกษา จำนวน 7 รายการ และ ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 
สำหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ข้อ 3.พิจารณาคำเสนอแปรญัตติ ของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน ๒ รายการ 

 ข้อ 4.คณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่วมกัน พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ในทุกแผนงาน ผมจึงขอหารือที่ประชุมว่า จะนัดประชุมแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อในวันพรุ่งนี้ ผมขอมติที่ประชุมครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ  จำนวน   ๑๙ เสียง 
(เลขานุการฯแปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ จำนวน    – เสียง 
 งดออกเสียง จำนวน  1 เสียง/ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมในครั้งนี้ และขอนัดประชุมเพื่อ 
(ประธานฯแปรญัตติ)  พิจารณาแปรญัตติเกี่ยวกับ ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
                                ที่ยังไม่ได้พิจารณาต่อเป็นวันพรุ่งนี้ ในวันที่ 2๒ สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป       ณ 

ห้อง ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดการประชุมเพียงแค่นี้ครับ 

เลิกประชุม  -เวลา  16.30 น.   

    (ลงชื่อ)                 ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 
  ( นายศราวุฒิ  ศรีคำ ) 

  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
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 (ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายสุพัฒน์ สองสี) 
                                                            คณะกรรมการแปรญัตติ  

(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                             
          (นายโชคเกษม หอมพันนา) 

          คณะกรรมการแปรญัตติ 

(ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
(นายชัยวิชิต บุญเกื้อ) 

        คณะกรรมการแปรญัตติ 
              (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             (นายปรชีา จันทร์หอม) 
             คณะกรรมการแปรญัตติ 

(ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
(นางบุญเพ็ง  อินธิสิทธิ์) 

        คณะกรรมการแปรญัตติ 

(ลงชื่อ)                 ผู้รับรองรายงานการประชุม                                      
       (นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว) 

   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการแปรญัตติ สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
เร่ือง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘  

คร้ังที่ 3/256๗ 
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๗ เวลา 08.30 น. 
         ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

ผู้มาประชุม  
1.นายประมวล  ศรีมา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
2.นางสาวนิภาพร วิชัยพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง คนที่ 1 
3.นายเทิดชัย  อุทัยวี  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง คนที่ 2 
4.นายสมสี อัมวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
5.นายโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
6.นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
7.นายศราวุฒิ  ศรีคำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
8.นายปรีชา  จันทร์หอม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
9.นายสุพัฒน์  สองสี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
10.นายศิวกร  นามเดช  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
11.นายนราวิชญ์  สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
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12.นายชัยวชิิต  บุญเกื้อ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
13.นางบุญเพ็ง อินธิสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
14.นายเฉลิมชัย  ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
15.นายเรืองฤทธิ์  พิมพบุตร ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง 
16.นางวินัดดา   รูย ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
17.นางสาวอรปรียา แผนบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี- 
เริ่มประชุม  เวลา  08.30  น.   

เมื่อถึงเวลา 08.30 น. นายศราวุฒิ ศรีคำ ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ได้ตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการมาพร้อมทุกคนแล้ว จึงให้สัญญาณเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าห้องประชุม และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้เชิญ 
นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือทำหน้าที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๘  

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(ประธานฯแปรญัตติ) ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน 
 ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๘ ต่อจากวันที่ ๒1 สิงหาคม 256๗ ซึ่งเป็นการ

ประชุมวันที่ 2 นะครับ โดยผมได้นัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
ที่มายื่นเสนอคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๘ ลำดับต่อไปผมจะเริ่มประชุมฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว -ไม่มี- 
(ประธานฯแปรญัตติ) 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ลงวันที่ ๒1 สิงหาคม 256๗ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
(ประธานฯแปรญัตติ) รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ในวันที่ ๒1 สิงหาคม 256๗ คณะกรรมการแปรญัตติมี
   ความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีการ
   แก้ไข ผมจะขอมติเห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯครั้งที่ผ่านมา ขอให้ยกมือ
   ครับ ให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ นับจำนวน  ผู้รับรอง  ไมร่ับรอง และงดออกเสียง  
   ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ -รับรอง   จำนวน  6 เสียง   
(เลขานุการฯแปรญัตติ) -ไมร่ับรอง   จำนวน  -  เสียง 

-งดออกเสียง  จำนวน  1  เสียง / ประธานฯแปรญัตติ  
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
   3.1 การพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
                 งบประมาณ 256๘ (ต่อจากวันที่ ๒1 สิงหาคม 256๗) 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(ประธานฯ แปรญัตติ)    ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ใน
ลำดับต่อไปจะเป็นการประชุม พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๘ เรื่องท่ียังไม่ได้พิจารณาฯ ในการประชุมวันที่ ๒1 สิงหาคม 256๗ ตามรายละเอียดดังนี้  

 แผนงานการศึกษา จำนวน 7 รายการ  
 1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้

สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  โครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กองการศึกษา 

 2.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุก่ อสร้าง งบประมาณ         
๑0,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กองการศึกษา 

 3.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ      
๑๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กองการศึกษา 

 4.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนิเทศตรวจ
เยี่ยมชั้นเรียน งบประมาณ ๑0,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กองการศึกษา  

 5.งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน งบประมาณ 
20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) กองการศึกษา 

 6.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวพ้ืนบ้าน งบประมาณ ๑๐0,000.- บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) กองการศึกษา 

 7.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ ๑๕0,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) กองการศึกษา 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน ๕ รายการ  
 1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่า

วัสดุ วัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) กองช่าง 
 2.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 

งบประมาณ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) กองช่าง  
 3.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
สำนักงาน งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) กองช่าง 
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 4.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน งบประมาณ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กองช่าง 

 5งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 24,000.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กองช่าง 

 งานบริหารงานคลัง  จำนวน 2 รายการ   
 1.งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการเดินสำราจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
งบประมาณ 20,000.-บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) กองคลัง  

 2.งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) กองคลัง 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน 2 รายการ 
 1.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม
สตรี งบประมาณ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าบาทถ้วน) กองสวัสดิการสังคม  

 2.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 กลุ่มอาชีพ งบประมาณ 20๐,๐00.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) กองสวัสดิการสังคม  
นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว การประชุมฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ 
 (ประธานฯ แปรญัตติ) ในวันนี้จะดำเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ตามลำดับดังนี้นะครับ 
 1.คณะกรรมการแปรญัตติฯ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละกอง เรื่อง ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘  
 2.พิจารณาคำเสนอแปรญัตติ ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง (ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ) ที่ได้มายื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
 3.พิจารณาคำเสนอแปรญัตติ ของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ จำนวน 2 รายการ 
 4.คณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่วมกัน พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 256๘ ในทุกแผนงานที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอ ลำดับต่อไป ผมจะดำเนินการ 
ตามข้อ 1.คณะกรรมการแปรญัตติฯ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละกอง เรื่อง ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
สอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องครับ 

นายชัยวิชิต บุญเกื้อ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(คณะกรรมการแปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลหนองหลวงทุก ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และท่านประธานแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ทุกท่าน ผมนายชัยวิชิต บุญเกื้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 ทำหน้าที่
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอสอบถามแผนงานการศึกษา จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้ครับ 

   เรื่องท่ี 1.ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000.- บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) กองการศึกษา มีใครเบิก
   บ้างครับ 
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นางสาวอรปรียา แผนบุตร เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(ผอ.กองการศึกษา) ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน
            ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉัน 
   นางสาวอรปรียา แผนบุตร  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงเรื่องที่ ท่านชัยวิชิต บุญเกื้อ  
   คณะกรรมการแปรญัตติฯได้สอบถาม จำนวน ๑ เรื่อง ตามรายละเอียดดังนี้ 

เรื่องค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000.- บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) กองการศึกษา ผู้อำนวยการกอง
การศึกษาเบิกคนเดียวค่ะ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว มีคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดจะสอบถามแผนงานการศึกษาเพ่ิมอีกไหมครับ                             
(ประธานฯแปรญัตติ) 

ที่ประชุม  (ไม่มี)  

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(ประธานฯแปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ใน
ลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ที่ได้ยื่นคำแปรญัตติเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ได้ชี้แจงเหตุผลในการเสนอขอ
แปรญัตติฯในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ 

 แผนงานการศึกษา (รายการที่ 1 -รายการที่ 2)    

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ 1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้ 
(ประธานสภาฯ)  สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  โครงการ

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๗๖) กอง
การศึกษา ผมขอปรับงบประมาณลดลง 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้
สูงประกอบกับปีที่ผ่านมาไม่ได้ใช้เลยครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามท่ีท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ ์ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องท่ี 1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน 
 กีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณ 50,000.- บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๗๖) กองการศึกษา โดยขอปรับลดงบประมาณลง 5,000.- บาท (ห้าพัน
บาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมแปรญัตติ  ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติ
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่า
จะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ   

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้)โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณ 

50,000.- บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) กองการศึกษา ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ 2.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) ๑0,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๔๖) กองการศึกษา ผมขอปรับลดงบประมาณ ๒,000.- 

บาท (สองพันบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ 
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นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามท่ีท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ ์ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องท่ี 2.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน 

หมวดค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง งบประมาณ ๑0,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๔๖)          
กองการศึกษา โดยขอปรับลดงบประมาณ ๒,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมการ
แปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออก
เสียง ขอให้ยกมือครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) วัสดุก่อสร้าง งบประมาณ ๑0,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาท

ถ้วน) กองการศึกษา ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ 
(ประธานแปรญัตติ) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท่านต่อไปครับ  

นายศิวกร นามเดช แผนงานการศึกษา (รายการที่ 3 -รายการที่ 4)    
(สมาชิกสภา ทต. เขต 2) 3.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ      

๑๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๔๕) กองการศึกษา ผมขอปรับลดงบประมาณ ๕,000.- 
บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงประกอบกับปีที่ผ่านสามารถบริหารจัดการตาม
งบประมาณท่ีขอปรับลดได้ครับ 

นางสาวอรปรียา แผนบุตร เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(ผอ.กองการศึกษา) ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน
   ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
   ดิฉัน นางสาวอรปรียา แผนบุตร  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงตามรายละเอียดดังนี้ 
   ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เมื่อปีที่ผ่านมากองการศึกษาได้นำไปใช้ในการซื้อหลอดไฟฟ้าที่ประดับใน 
   พัทยา ๓ ซึ่งปีที่ผ่านมางบประมาณแค่ 10,000 บาท ยังไม่พอเลยคะ ถ้าปรับลดอีก การบริหาร 
   จัดการจะลำบาก ขอให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาด้วยคะ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามท่ีท่านศิวกร นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) หนองหลวงตำบลหนองหลวง เขต ๒ เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 3.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ ๑๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)     
(หน้า ๔๕) กองการศึกษา โดยขอปรับลดงบประมาณ ๕,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

 ผมขอให้คณะกรรมแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปร
ญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความเห็นชอบ            
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ   

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ ๑๐,000.- บาท 

(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) กองการศึกษา ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  
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นายศิวกร นามเดช 4.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่  
(สมาชิกสภา ทต. เขต 2) เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนิเทศตรวจเยี่ยม

ชั้นเรียน งบประมาณ ๑0,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๕๔) กองการศึกษา ผมขอปรับลด
งบประมาณ ๕,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามท่ีท่านศิวกร นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) หนองหลวง เขต ๒ เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 4.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและนิเทศตรวจเยี่ยมชั้นเรียน งบประมาณ ๑0,000.- บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) (หน้า ๕๔) กองการศึกษา โดยขอปรับลดงบประมาณ ๕,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

 ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความ
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้)โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนิเทศ

ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน งบประมาณ ๑0,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) กองการศึกษา ไว้
เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ 
(ประธานแปรญัตติ) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ท่านต่อไปครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ แผนงานการศึกษา (รายการที่ 5 -รายการที่ 7)  
(ประธานสภาฯ) 5.งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน งบประมาณ 
20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๕๘) กองการศึกษา ผมขอปรับลดงบประมาณ         
๑๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามท่ีท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 5.งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินการ ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๕๘)          
กองการศึกษา โดยขอปรับลดงบประมาณ ๑๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผมขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่
เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ   

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน งบประมาณ 

20,000.- บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) กองการศึกษา ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอ  
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นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ 6.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน 
(ประธานสภาฯ) หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อ่ืนๆ โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวพ้ืนบ้าน งบประมาณ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) (หน้า ๗๘) กองการศึกษา กระผมขอปรับลดงบประมาณ 2๐,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ ประกอบกับเมื่อปีที่ผ่านมาสามารถจัดโครงการในงบประมาณ     
๘0,000.- บาท ดังกล่าวได ้

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามท่ีท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) หนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 6.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวพ้ืนบ้าน งบประมาณ 
100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (หน้า ๗๘) กองการศึกษา โดยขอปรับลดงบประมาณ         
2๐,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะ
ครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวพื้นบ้าน 

งบประมาณ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กองการศึกษา ไว้เหมือนเดิมตามที่ทาง
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ 7.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน 
(ประธานสภาฯ) หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อ่ืนๆ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) (หน้า ๗๘) กองการศึกษา กระผมขอปรับลดงบประมาณ ๕๐,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงประกอบกับปีที่ผ่านมายังสามารถจัดโครงการดังกล่าวได้ตาม
งบประมาณท่ีผมขอปรับลดครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามท่ีท่านนายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติฯ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 7.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 
150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๗๘) กองการศึกษา โดยขอปรับลดงบประมาณ 
๕๐,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ 
และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ   

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 

150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) กองการศึกษา ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอ 
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นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(ประธานฯแปรญัตติ) ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบหนองหลวงทุกท่าน 

ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ลำดับต่อไปผมจะดำเนินการตามประชุม
ตาม ข้อ 1. คณะกรรมการแปรญัตติฯ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละกอง เรื่อง ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
สอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องครับ 

นายสุพัฒน์ สองสี เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่
(คณะกรรมการแปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่าน  
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ 
   แปรญัตติฯ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพัฒน์ สองสี สมาชิก
   สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ ขอสอบถามเรื่อง ค่าใช้จ่าย
   เดินทางไปราชการ ในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้ กองสวัสดิการสังคมจะพอใช้ไหมครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานฯแปรญัตติ) ประชุมทราบครับ  

นางวินัดดา รูย์  เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่               
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ 
   แปรญัตติฯ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงตามที่คณะกรรมการ
   แปรญัตติสอบถามคะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5๐,000 บาท ที่ตั้งไว้ ดิฉันคิดว่า
   น่าจะพอใช้สำหรับกองสวัสดิการสังคมคะ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะสอบถามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอีกไหมครับ 
(ประธานฯแปรญัตติ) 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่
(ประธานฯ แปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิก
   สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ทุกท่าน ท่านคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่
   ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่
   ยื่นคำแปรญัตติเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ได้
   ชี้แจงเหตุผลในการเสนอขอแปรญัตติฯ ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รายการที่ 1 - รายการที่ 2) 
(ประธานสภาฯ)  1.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม
สตรี งบประมาณ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าบาทถ้วน) (หน้า ๗๔) กองสวัสดิการสังคม ผมขอปรับ
ลดงบประมาณ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ  
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นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 1.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบ

ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
อ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี งบประมาณ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าบาท
ถ้วน) (หน้า ๗๔) กองสวัสดิการสังคม โดยขอลดงบประมาณ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผม
ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปร
ญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความเห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้)  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบลหนอง

หลวง งบประมาณ 25,000.- บาท (สองหม่ืนห้าบาทถ้วน) กองสวัสดิการสังคม ไว้เหมือนเดิม
ตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานฯแปรญัตติ) รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ต่อไปครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ 2.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ) เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 กลุ่มอาชีพ งบประมาณ 20๐,๐00.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) (หน้า ๗๕) กองสวัสดิการสังคม  
 ผมขอปรับลดงบประมาณให้เหลือ ๕๐,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูง

ประกอบกับปีที่ผ่านมายังจัดโครงการดังกล่าวได้ตามจำนวนงบประมาณที่ปรับลดครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 2.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบ

ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
 รายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพตำบลหนองหลวง งบประมาณ           

20๐,๐00.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) (หน้า ๗๕) กองสวัสดิการสังคม โดยขอปรับลดงบประมาณให้
เหลือ ๕๐,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อน
นะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ  

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพตำบลหนอง

หลวง งบประมาณ 20๐,๐00.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) กองสวัสดิการสังคม ไว้เหมือนเดิม
ตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
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นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(ประธานฯแปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้
ได้ใช้เวลาประชุมแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ มา
พอสมควรแล้ว ซึ่งยังมีเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงได้ยื่นขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ อีกจำนวน ๒ แผนงาน 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน          
๕ รายการ 2.แผนงานบริหารงานคลัง ๒ รายการ และ ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 สำหรับการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ข้อ 
3.พิจารณาคำเสนอแปรญัตติ ของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ จำนวน ๒ รายการ 

 ข้อ 4.คณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่วมกัน พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๘ ในทุกแผนงาน ผมจึงขอหารือที่ประชุมว่า จะนัดประชุมแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ต่อในวันพรุ่งนี้ ผมขอมติที่ประชุมครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ  จำนวน ๑5 เสียง 
(เลขานุการฯแปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ จำนวน  –   เสียง 
 งดออกเสียง จำนวน  1 เสียง/ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมในครั้งนี้ และขอนัดประชุมเพื่อ 
(ประธานฯแปรญัตติ) พิจารณาแปรญัตติเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ 
 ที่ยังไม่ได้พิจารณาต่อเป็นวันพรุ่งนี้ ในวันที่ 23 สิงหาคม 256๗ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดการประชุมเพียงแค่นี้ครับ  

เลิกประชุม  -เวลา  16.๓๓ น.   

  (ลงชื่อ)                 ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 
  ( นายศราวุฒิ  ศรีคำ ) 

  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

 (ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายสุพัฒน์ สองสี) 
                                                            คณะกรรมการแปรญัตติ  

(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                             
          (นายโชคเกษม หอมพันนา) 

          คณะกรรมการแปรญัตติ 

(ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
(นายชัยวิชิต บุญเกื้อ) 

         คณะกรรมการแปรญัตติ 
              (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นายปรีชา จันทร์หอม) 
             คณะกรรมการแปรญัตติ 
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(ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
(นางบุญเพ็ง  อินธิสิทธิ์) 

        คณะกรรมการแปรญัตติ 

(ลงชื่อ)                 ผู้รับรองรายงานการประชุม                                      
       (นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว) 

   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติ สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

เร่ือง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘  
คร้ังที่ ๔/256๗ 

วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๗ เวลา 08.30 น. 
         ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

ผู้มาประชุม  
1.นายประมวล  ศรีมา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
2.นางสาวนิภาพร วิชัยพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง คนที่ 1 
3.นายเทิดชัย  อุทัยวี  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง คนที่ 2 
4.นายบุญหลอม  ตรีเมฆ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
5.นายสมสี อัมวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
6.นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
7.นายศราวุฒิ ศรีคำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
8.นายปรีชา จันทร์หอม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
9.นายสุพัฒน์ สองสี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลหนองหลวง เขต 2 
10.นายศิวกร นามเดช  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
11.นายนราวิชญ์ สายกัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
12.นายชัยวชิิต  บุญเกื้อ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
13.นางบุญเพ็ง อินธิสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 1 
14.นายเฉลิมชัย  ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
15.นายเรืองฤทธิ์  พิมพบุตร ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง 
16.นายโชคเกษม  หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 
17.นางสาวศิริพร  พร้อมใจ ผู้อำนวยการกองคลัง 
18.นายปพนธนัย  ชาดวัฒนา      ผู้อำนวยการกองช่าง 

ผู้ไม่มาประชุม 

-ไม่มี- 
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เริ่มประชุม  เวลา  08.30  น.   
เมื่อถึงเวลา 08.30 น. นายศราวุฒิ ศรีคำ ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

ได้ตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการมาพร้อมทุกคนแล้ว จึงให้สัญญาณเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าห้องประชุม และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้เชิญ 
นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือทำหน้าที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๘  

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(ประธานฯแปรญัตติ) ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน 
 ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ต่อจากวันที่ ๒2 สิงหาคม 256๗ ซึ่งเป็น 
 การประชุมวันที่ ๓ นะครับ โดยผมได้นัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง

หลวง ที่มายื่นเสนอคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ลำดับต่อไปผมจะเริ่มประชุมฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว -ไม่มี- 
(ประธานฯแปรญัตติ) 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ลงวันที่ ๒2 สิงหาคม 256๗ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
(ประธานฯแปรญัตติ) รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ในวันที่ ๒2 สิงหาคม 256๗ คณะกรรมการแปรญัตติมี
   ความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีการ
   แก้ไข ผมจะขอมติเห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯครั้งที่ผ่านมา ขอให้ยกมือ
   ครับ ให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ นับจำนวน  ผู้รับรอง  ไมร่ับรอง และงดออกเสียง  
   ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ -รับรอง   จำนวน  6 เสียง   
(เลขานุการฯแปรญัตติ) -ไมร่ับรอง   จำนวน  -  เสียง 

-งดออกเสียง  จำนวน  1  เสียง / ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
   3.1 การพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
                 งบประมาณ 256๘ (ต่อจากวันที่ ๒2 สิงหาคม 256๗) 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(ประธานฯ แปรญัตติ)    ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ใน
ลำดับต่อไปจะเป็นการประชุม พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๘ เรื่องที่ยังไม่ได้พิจารณาฯ ในการประชุมวันที่ ๒1-๒2 สิงหาคม 256๗ ที่ผ่านมา ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน ๕ รายการ  
 1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่า

วัสดุ วัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) กองช่าง 
 2.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 

งบประมาณ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) กองช่าง  
 3.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
สำนักงาน งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) กองช่าง 

 4.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน งบประมาณ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กองช่าง 

 5.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 24,000.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กองช่าง 

 งานบริหารงานคลัง  จำนวน 2 รายการ   
 1.งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการเดินสำราจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
งบประมาณ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) กองคลัง  

 2.งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) กองคลัง 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว  การประชุมฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ 
 (ประธานฯ แปรญัตติ) ในวันนี้จะดำเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ตามลำดับดังนี้นะครับ 
 1.คณะกรรมการแปรญัตติฯ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละกอง เรื่อง ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘  
 2.พิจารณาคำเสนอแปรญัตติ ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง (ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ) ที่ได้มายื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
 3.พิจารณาคำเสนอแปรญัตติ ของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ จำนวน ๒ รายการ 
 4.คณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 256๘ ในทุกแผนงานที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอ ลำดับต่อไป ผมจะดำเนินการ 
ตามข้อ 1.คณะกรรมการแปรญัตติฯ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละกอง เรื่อง ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
สอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องครับ 

นายสุพัฒน์ สองสี เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่
(คณะกรรมการแปรฯ) ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่าน     
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ 
   แปรญัตติฯ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุพัฒน์ สองสี     
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอสอบถามเรื่อง  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณ 98๗,๒๔0.-บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบ 
   บาทถ้วน) กองช่างมีพนักงานจ้างก่ีคน มีใครบ้างครับ 
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นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแผนงานอุสาหกรรมและการโยธาชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
(ประธานฯแปรญัตติ) ทราบครับ  

นายปพนธนัย ชาดวัฒนา เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่                                        
(ผอ.กองช่าง)  ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนอหลวง ท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ
   แปรญัตติ ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายปพนธนัย ชาดวัฒนา  
   ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ กองช่างมีพนักงานจ้าง ลูกจ้าง  
   ดังนี้ครับ 1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา  2.ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 3.ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งคน
   งานทั่วไปจำนวน 5 อัตรา ครับ  

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะสอบถามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาอีกไหมครับ 
(ประธานฯแปรญัตติ) 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่
(ประธานฯ แปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ทุกท่าน ท่านคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านปลัดเทศบาล  
   เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
   หนองหลวง ที่ยื่นคำแปรญัตติเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 256๘ ได้ชี้แจงเหตุผลในการเสนอขอแปรญัตติฯ ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ  

นายศิวกร นามเดช แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รายการที่ 1 - รายการที่ 2)  
(สมาชิกสภา ทต. เขต 2) 1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่า

วัสดุ วัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๘๔) กองช่าง
ผมขอปรับลดงบประมาณ ๒0,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
(ประธานฯแปรญัตติ) ครับ 

นายประมวล ศรีมา เรียนท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
(นายกเทศมนตรี) ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน 

ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมตรีตำบลหนองหลวง ขอมอบหมายให้
ผู้อำนวยการกองได้ชี้แจงรายละเอียดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รายการที่ 1) ครับ 

นายปพนธนัย ชาดวัฒนา เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่                                        
(ผอ.กองช่าง)  ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนอหลวง ท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ
   แปรญัตติ ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายปพนธนัย ชาดวัฒนา  
 ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ ผมขอชี้แจงเหตุผลที่ขอตั้ง

งบประมาณ วัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) กองช่าง 
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 เนื่องจากเพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาสิ่งของวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้หลายรายการ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์สี แปรง ทาสี 
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ ซีเมนต์ บล็อก กระเบี้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น เป็นต้น ที่ตั้งงบประมาณ
120,000.- บาท นี้น่าจะไม่พอใช้นะครับ เพราะงานกองช่างมันเยอะมากและมีงานที่ต้องทำเข้ามา
ตลอด จึงขอแจ้งให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติทราบครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(ประธานฯ แปรญัตติ) หนองหลวง เขต 2 เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 120,000.- บาท      
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๘๔) กองช่าง โดยขอลดงบประมาณ ๒0,000.- บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติ
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่า
จะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ 

 นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) ประเภทค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง งบประมาณ    120,000.- 

บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) กองช่าง ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานฯแปรญัตติ) รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ต่อไปครับ 

นายสมสี อัมวงศ์ 2.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) งบประมาณ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๘๕) กองช่าง ผมขอลดงบประมาณ          

๒,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
(ประธานฯแปรญัตติ) ครับ 

นายปพนธนัย ชาดวัฒนา เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่                                        
(ผอ.กองช่าง)  ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนอหลวง ท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ
   แปรญัตติ ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายปพนธนัย ชาดวัฒนา  
 ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ ผมขอชี้แจงเหตุผลที่ขอตั้ง

งบประมาณ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๓๐,๐00.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) กองช่าง 
เนื่องจากกองช่างมีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องและใช้งานมาหลายปีแล้วงบประมาณที่ตั้งไว้ก็ว่า
น่าจะไม่พอใช้ครับ ถ้าคณะกรรมการแปรญัตติตัดงบประมาณไปก็คงจะทำให้การบริหารจัดการไม่
เพียงพอ จึงขอให้ท่านคณะกรรมการฯพิจารณาด้วยครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านสมสี อัมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง 
(ประธานฯ แปรญัตติ) หลวง เขต 1 เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 2.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ

ดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๘๕) 
กองช่าง  โดยขอลดงบประมาณ ๒,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ  
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 ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยก
มือครับ  

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 30,000.-บาท     

(สามหม่ืนบาทถ้วน) กองช่าง ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายสมสี อัมวงศ์ 3.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
(สมาชิกสภาเขต 1)  สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน

สำนักงาน งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๘๙) กองช่าง ผมขอปรับลด
งบประมาณ ๒,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงกว่าท้องตลาดครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านสมสี  อัมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง 
(ประธานฯ แปรญัตติ) หลวง เขต 1 เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่  3.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ

ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
(หน้า ๘๙) กองช่าง โดยขอปรับลดงบประมาณ ๒,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ผมขอให้คณะ
กรรมแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ  

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 
งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) กองช่าง ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานฯแปรญัตติ) รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ท่านต่อไปครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ 4.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
(ประธานสภาฯ) สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน งบประมาณ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (หน้า ๘๗) 

กองช่าง ขอปรับลดงบประมาณ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามท่ีท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ ์ประธานสภาเทศบาล  
(ประธานฯ แปรญัตติ)  ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 4.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน  งบประมาณ     
15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (หน้า ๘๗) กองช่าง โดยขอปรับลดงบประมาณ   
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 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ 
และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ  

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน 

งบประมาณ 15,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) กองช่าง ไว้เหมือนเดิมตามที่ทาง
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ 5.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
(ประธานสภาฯ) คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 

1 เครื่อง งบประมาณ 24,000.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (หน้า ๘๗) กองช่าง ขอปรับลด
งบประมาณ ๒๔,000.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากปีที่ผ่านมาคณะกรรมการฯได้ตั้งซื้อ
ให้แล้วครับ 

นายปพนธนัย ชาดวัฒนา เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่                                        
(ผอ.กองช่าง)  ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนอหลวง ท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ
   แปรญัตติ ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายปพนธนัย ชาดวัฒนา  
 ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ ผมขอชี้แจงเหตุผลที่ขอตั้ง

งบประมาณ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 24,000.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (หน้า ๘๗) กองช่าง เนื่องจากกองช่างมี
เจ้าหน้าที่มาเพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อคน บางคนได้ใช้เครื่องของตัวเอง ประกอบกับ
ปริมาณงานตอนนี้มีจำนวนมากซึ่งต้องพ่ึงคอมพิวเตอร์ที่สเปคสูงๆ จึงขอให้ทางคณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาเห็นใจทางกองช่างด้วยครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามท่ีท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล  
(ประธานฯ แปรญัตติ)  ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 5 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 24,000.- บาท      
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (หน้า ๘๗) กองช่าง โดยขอปรับลดงบประมาณ ๒4,000.- บาท (สองหมื่น
สี่พันบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติ
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่า
จะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ  

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงาน

ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 24,000.- บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) กองช่าง 
ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
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นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(ประธานฯแปรญัตติ) ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบหนองหลวงทุกท่าน 

ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ลำดับต่อไปผมจะดำเนินการตามข้อ ตาม
ข้อ 1.คณะกรรมการแปรญัตติฯ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละกอง เรื่อง ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
สอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ
   แปรญัตติฯ ท่ านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายศราวุฒิ  ศรีคำ             
   เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอสอบถาม หน้าที่ 26 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่
   ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 200,000 
   บาท เป็นมายังไงครับ             

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแผนงานบริหารงานคลังได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม   
(ประธานฯแปรญัตติ) ทราบครับ  

นางสาวศิริพร พร้อมใจ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(ผอ.กองคลัง)  ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ
   แปรญัตติฯ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวศิริพร พร้อมใจ      
   ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม        
   กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จะใช้เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน        
   คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างฯ เช่น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เป็นต้น ร่วมถึง
   ท่านสมาชิกท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก็ต้องเบิกในงบหมวดนี้ค่ะ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ
   แปรญัตติฯ ท่ านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายศราวุฒิ  ศรีคำ             
   เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอสอบถาม หน้าที่ 27 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่า      
   ซักฟอกและกิจการในอำนาจหน้าที่และสามารถเบิกจ่ายได้ ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท เราไปใช้ 
   จ่ายอะไรบ้างครับ   

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแผนงานบริหารงานคลังได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม   
(ประธานฯแปรญัตติ) ทราบครับ  
นางสาวศิริพร พร้อมใจ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่     
(ผอ.กองคลัง)  ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ
   แปรญัตติฯ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งบในส่วนนี้เราจะใช้ในการจ้าง     
   เหมาบริการทั่วไป จ้างทำของ หรือค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้กระทำการให้ เราต้องไว้เผื่อต้องใช้
   จ่าย ถ้าเป็นค่าซักฟอกก็คงไม่ได้ใช้แต่ก็ต้องตั้งไว้ให้ร่วมๆตามระเบียบค่ะ 
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นายศราวุฒิ  ศรีคำ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ
   แปรญัตติฯ ท่ านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายศราวุฒิ  ศรีคำ             
   เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอสอบถาม หน้าที่ 27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
   ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท ปีที่แล้วใช้พอไหมครับ  

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแผนงานบริหารงานคลังได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม   
(ประธานฯแปรญัตติ) ทราบครับ  
นางสาวศิริพร พร้อมใจ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่     
(ผอ.กองคลัง)  ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ
   แปรญัตติฯ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งบในส่วนนี้ปี 67 ไม่เพียงพอเลย 
   เพราะเป็นงบที่สำคัญมาก เป็นการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ในการทำงานของพนักงานของเรา  
   ข้อระเบียบในหนังสือสั่งการต่างๆ จะปรับเปลี่ยนมาตลอด เราก็ต้องส่งพนักงานเราไปรับความรู้เพ่ือ
   พัฒนาองค์กรของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะ  

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะสอบถามแผนงานบริหารงานคลังอีกไหมครับ 
(ประธานฯแปรญัตติ) 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่
(ประธานฯ แปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิก
   สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ทุกท่าน ท่านคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่
   ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่
   ยื่นคำแปรญัตติเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ได้
   ชี้แจงเหตุผลในการเสนอขอแปรญัตติฯ ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ งานบริหารงานคลัง  (รายการที่ 1 - รายการที่ 2) 
(ประธานสภาฯ) 1.งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการเดินสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

งบประมาณ 20 ,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๒๘) กองคลัง ขอปรับลดงบประมาณ 
10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 1.งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  
 โครงการเดินสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณ 20 ,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

กองคลัง โดยขอลดงบประมาณ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมการแปร
ญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออก
เสียง ขอให้ยกมือครับ  
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นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) โครงการเดินสำราจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

งบประมาณ 20 ,000.-บาท(สองหม่ืนบาทถ้วน) กองคลัง ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ 2.งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
(ประธานสภาฯ) ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) กองคลัง 
 ขอปรับลดงบประมาณ ๕,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาล 
(ประธานฯ แปรญัตติ) ตำบลหนองหลวง เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 2.งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน) กองคลัง โดยขอลดงบประมาณ ๕,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  

 ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความ
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ  

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) กองคลัง ไว้เหมือนเดิมตามที่ทาง
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว  เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่  
 (ประธานฯ แปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลง ท่านเลขานุการสภาเทศบาลบาลตำบลหนองหลวง ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง คณะกรรมการแปรญัตติ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมขอนำเรียนที่ประชุมให้ทราบว่าตอนนี้เราได้ประชุมพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ในเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
หลวง ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ ครบทุกรายการแล้วนะครับ ลำดับต่อไปผมจะดำเนินการประชุมตาม 
ข้อ 3.พิจารณาคำเสนอแปรญัตติ ของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ จำนวน ๒ รายการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 2 รายการ 
 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งบประมาณ ๒0,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
(หน้า ๗๕) กองสวัสดิการสังคม 
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 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณ ๘0,000.- บาท 
(แปดหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๗๕) กองสวัสดิการสังคม  

นายโชคเกษม หอมพันนา เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(คณะกรรมการแปรญัตติ) ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ที่
เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม หอมพันนาฯ ผมขอเสนอแปรญัตติ จำนวน 2 เรื่องดังนี้  

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รายการที่ 1 - รายการที่ 2) 
 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งบประมาณ ๒0,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
(หน้า ๗๕)  กองสวัสดิการสังคม ผมขอปรับลดงบประมาณ 1๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านโชคเกษม หอมพันนา คณะกรรมการแปรญัตติ 
(ประธานฯ แปรญัตติ) เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งบประมาณ           
๒0,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๗๕) กองสวัสดิการสังคม โดยขอลดงบประมาณ          
1๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านได้พิจารณาก่อนนะ
ครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้)โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งบประมาณ 

๒0,000.- บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) กองสวัสดิการสังคม ไว้เหมือนเดิมตามที่ทางผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอ 

นายโชคเกษม หอมพันนา 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
(คณะกรรมการแปรญัตติ) งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณ         
๘0,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๗๕) กองสวัสดิการสังคม ผมขอปรับลดงบประมาณ     
1๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านโชคเกษม หอมพันนา คณะกรรมการแปรญัตติ 
(ประธานฯ แปรญัตติ) เสนอขอแปรญัตติ เรื่องที่ 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
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 งบประมาณ ๘0,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) (หน้า ๗๕) กองสวัสดิการสังคม โดยขอลด
งบประมาณ 1๐,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านได้
พิจารณาก่อนนะครับ และผมจะขอมติคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ  

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ    จำนวน  -  เสียง  
(เลขานุการฯ แปรญัตติ) ไม่เห็นชอบ   จำนวน  6  เสียง (ให้คงงบประมาณไว้) 
   งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 สรุปมติที่ประชุม(ให้คงงบประมาณไว้)โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

งบประมาณ ๘0,000.- บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน) กองสวัสดิการสังคม ไว้เหมือนเดิมตามที่ทาง
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
(ประธานสภาฯ)  ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 ลำดับต่อไปผมจะดำเนินการประชุมตาม ข้อ 4.คณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่วมกัน พิจารณาร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ในทุกแผนงานที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้
เสนอ ผมจะสรุปร่างเทศบัญญัติฯ โดยย่อๆดังนี้นะครับ 

 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ของเทศบาลตำบลหนองหลวง 

 อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
   ด้าน           รวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป             18,583,360 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน              1,366,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา              11,026,780 
     แผนงานสาธารณสุข                2,345,840 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์               2,368,500 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                 355,000 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                         680,000 
ด้านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              10,243,420 
     แผนงานการเกษตร          40,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
     แผนงานงบกลาง               17,872,700 
       งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น              64,881,600 
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นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว ผมขอนำเรียนคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
(ประธานฯแปรญัตติ) พ.ศ. 256๘ ทุกท่านทราบ และขอให้ท่านได้พิจารณาตั้งแต่แผนงานแรก ถึง แผนงานสุดท้ายว่า 
   ควรปรับลดงบประมาณในแผนงานใด หรือจะให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 256๘ ไว้ตามร่างเดิมที่ผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหลวง เสนอ               
   ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่านได้พิจารณา และผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

นายไพบูลย์ การไกรแก้ว  ลำดับต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานฯแปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ว่าจะปรับลดงบประมาณ หรือให้คงร่างงบประมาณรายจ่าย  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ตามท่ีทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ขอมติที่ประชุมครับ 

นายศราวุฒิ ศรีมา เห็นชอบ จำนวน 6 เสียง ให้คงร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ไว้ 
(เลขานุการฯแปรญัตติ) ตามร่างเดิมท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ งบประมาณ 64,881,600.- บาท(หกสิบส่ีล้านแปดแสน
   แปดหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
            ไม่เห็นชอบ   จำนวน -  เสียง 
   งดออกเสียง  จำนวน 1 เสียง/ประธานแปรญัตติฯ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว  ผมขอสรุปมติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานฯแปรญัตติ)   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน 6 เสียง ให้คงร่าง 
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ไว้ตามร่างเดิมที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
   งบประมาณ  64,881,600.- บาท(หกสิบส่ีล้านแปดแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
   ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง 
   งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง/ประธานแปรญัตติฯ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษา 
(ประธานฯแปรญัตติ)      นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภา
            เทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วม 
            ประชุมทุกท่าน สำหรับการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
            งบประมาณ พ.ศ. 256๘ ในระหว่างวันที่ ๒1 สิงหาคม 256๗ ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 256๗ ได้
   ดำเนินการตามหัวข้อที่ 1. ถึง หัวข้อที่ 4. เรียบร้อยแล้วดังนี้ 
 1.คณะกรรมการแปรญัตติฯ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละกอง เรื่อง ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘  
 2.พิจารณาคำเสนอแปรญัตติ ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง (ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ) ที่ได้มายื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๒8 รายการ 
 3.พิจารณาคำเสนอแปรญัตติ ของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ จำนวน ๒ รายการ 
 4.คณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่วมกัน พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 256๘ ในทุกแผนงานที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอ  

ที่ประชุม รับทราบ 
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นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษา 
(ประธานฯแปรญัตติ)      นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วม 
 ประชุมทุกท่าน สำหรับการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี      

พ.ศ256๘  มีท่านใดจะซักถาม หรือ มีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ   

ที่ประชุม ไม่มี 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ถ้าไม่มี ผมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนะครับ 
(ประธานฯแปรญัตติ) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษา 
(ประธานฯแปรญัตติ)      นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภา
            เทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วม 
            ประชุมทุกท่าน มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ให้ที่ประชุมทราบไหมครับถ้ามีก็เชิญเสนอได้เลยนะครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว ที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอนะครับ สำหรับการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประรายจ่าย 
(ประธานฯแปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ในวันนี้ก็ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระนะครับ ผม
   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ 
   ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ และ 
   เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในระหว่างวันที่ ๒1 สิงหาคม 256๗ 
   - วันที่ 23 สิงหาคม 256๗ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดการประชุมครั้งนี้ครับ   

เลิกประชุม  เวลา 16.๔2 น.   

(ลงชื่อ)                 ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 
( นายศราวุฒิ  ศรีคำ ) 

  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

 (ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายสุพัฒน์ สองสี) 
                                                             คณะกรรมการแปรญัตติ  

(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                             
          (นายโชคเกษม หอมพันนา) 

          คณะกรรมการแปรญัตติ 

(ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
(นายชัยวิชิต บุญเกื้อ) 

         คณะกรรมการแปรญัตติ 
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    (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นายปรีชา จันทร์หอม) 
             คณะกรรมการแปรญัตติ 

(ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
(นางบุญเพ็ง  อินธิสิทธิ์) 

        คณะกรรมการแปรญัตติ 

(ลงชื่อ)                 ผู้รับรองรายงานการประชุม                                      
       (นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว) 

   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายไพบูลย์ การไกรแก้ว กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำลบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(ประธานฯแปรญัตติ) หนองหลวงที่ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนอง
    หลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนอง
    หลวง ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน การประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256๘ ในระหว่างวันที่ ๒1 สิงหาคม 
     256๗ – วันที่ 23 สิงหาคม 256๗ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
    ตำบลหนองหลวง รายละเอียดทั้งหมดตามท่ีผมได้รายงานให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบครับ   

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ มีสมาชิกสภาเทศลบาลตำบลหนอหลวงท่านใด จะสอบถามหรือมีเรื่องที่จะเสนอ เกี่ยวกับเรื่อง ร่าง
(ประธานสภาฯ)  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ไหมครับ 

ที่ประชุม   (ไม่มี) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ลำดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เพ่ือรับรองผลการแปรญัตติร่างเทศ
(ประธานสภาฯ)  บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้
    รายงานให้ที่ประชุมสภาฯทราบแล้วนั้น  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านใดรับรองผลการ
    แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ขอให้ยกมือครับ 
    ผมจะให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ เป็นผู้บันทึกครับ 

นายศราวุฒิ ศรีคำ -รับรอง จำนวน ๑๑ เสียง ให้คงร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ไว้ 
(เลขานุการสภาฯ) ตามร่างเดิมท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ งบประมาณ  64,881,600.- บาท (หกสิบส่ีล้านแปดแสน
   แปดหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
            -ไม่รับรอง   -ไม่มี- 
   -งดออกเสียง  จำนวน ๑ เสียง/ประธานสภาฯ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  
(ประธานสภาฯ)  -รับรอง  จำนวน ๑๑ เสียง ให้คงร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ 
   ตามร่างเดิมท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ งบประมาณ  64,881,600.- บาท (หกสิบส่ีล้านแปดแสน
   แปดหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
            -ไม่รับรอง     -ไม่มี- 
   -งดออกเสียง  จำนวน ๑ เสียง/ประธานสภาฯ 
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   ต่อไประเบียบวาระที่ ๔.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระท่ี ๓ การลงมติ) 

   4.๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ 
   (วาระท่ี 3 ลงมติ) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนทา่นนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษา 
(ประธานสภาฯ)  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภา
   เทศบาลตำบลหนองหลวง ทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องการ
   พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ (วาระท่ี 3 ลงมติ) 
   ลำดับต่อไปขอเชิญเลขานุการฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียงข้องให้ที่ประชุมสภาฯทราบขอ
            เรียนเชิญครับ 

นายศราวุฒิ ศรีคำ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(เลขานุการสภาฯ)  ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล

หนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายศราวุฒิ  ศรีคำ เลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาฯทราบตามรายละเอียด
ดังนี้ครับ   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 52 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ ์ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ วาระก่อน
(ประธานสภาฯ)  หน้านี้ ผมได้เปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้ซักถามผลการแปรญัตติร่าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ และที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอก
   ฉันท์เห็นชอบผลการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 
   เรียบร้อยแล้ว  
   - ลำดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบ ร่าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ เทศบาลตำบลหนองหลวง 
   เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘  
   - สมาชิสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ขอให้ยกมือขึ้นครับ ผมจะให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ 
   บันทึกครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ - เห็นชอบ   จำนวน  11 เสียง (ให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ. 256๘ ตามร่างเดิมที่ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ งบประมาณ 64 ,881 ,600.- บาท           

(หกสิบส่ีล้านแปดแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 - ไม่เห็นชอบ      -ไม่มี- 

- งดออกเสียง  จำนวน   1 คน / ประธานสภาฯ  
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นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  
(ประธานสภาฯ) - เห็นชอบ   จำนวน  11  เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
 - งดออกเสียง     จำนวน   1   เสียง /ประธานสภาฯ 
 ที่ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

256๘ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ตามที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,881,600.- บาท (หกสิบส่ีล้านแปดแสนแปด
หม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)   

ที่ประชุม รับทราบ 

   4.๓ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ รับการบริหารน้ำประปา หมู่ที่ 3 มาให้เทศบาลฯ       
         รับผิดชอบจากปีงบประมาณ 256๘ 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายประมวล ศรีมา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(นายกเทศมนตรีฯ) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน 
   ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขออนุญาตนำเรียนญัตติ เรื่อง ขอ - 
   ความเห็นชอบ รับการบริหารน้ำประปา หมู่ที่ 3 มาให้เทศบาลฯ รับผิดชอบจากปีงบประมาณ  
   256๘ รายละเอียดดังนี้ 
   ด้วยเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบ   
   ประปาหมู่บ้านและสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย เมื่อวันที่ ๗ เดือน                     
   สิงหาคม 256๗ เรื่องโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย ตำบลหนองหลวง 
   อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้เทศบาลตำบลหนองหลวงดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการต่อใน
   ปีงบประมาณ 256๘ โดยเริ่มดำเนินการเดือนตุลาคม 256๗ เป็นต้นไป เนื่องจากประสบปัญหา         
   เรื่องน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน การผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภค – บริโภค 
   ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพราะเป็นประปารุ่นเก่าที่ใช้งานมานานตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จึงเกิด
   ปัญหาในการอุปโภคเช่น น้ำไหลไม่สะดวก ไหลฯ หยุดๆ และบางครั้งก็มีสีขุ่นบ้าง ประกอบกับ     
   คณะกรรมการผู้ดูแลไม่สามารถจะบริหารจัดการน้ำประปาต่อไปได้อีก เนื่องจากไม่มีความรู้        
   ความสามารถและไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ามาบริหารจัดการ เพราะแต่ละคนต้องประกอบอาชีพของ
   ตนเอง ซึ่งหากการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนอง
   หลวงจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องน้ำเพ่ือการอุปโภค -บริโภคแก่ราษฎร     
   ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับเทศบาลเรามีเทศบัญญัติบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๗    
   รองรับแล้ว เทศบาลตำบลหนองหลวงจึงต้องบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่  3          
             บ้านหนองหลวงน้อย  จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพ่ือรับประปา         
   หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย มาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหลวงต่อไป 
   จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาร่วมกันครับ  
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นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ)  รับการบริหารน้ำประปา หมู่ที่ 3 มาให้เทศบาลฯ รับผิดชอบจากปีงบประมาณ ๒ ๕ ๖ ๘  เป็ น ต้ น ไป  
   ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีข้อซักถาม
   ไหมครับ (ถ้าไม่มี) ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพ่ือให้ความเห็นชอบ ขอให้ยก
   มือครับ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน ผู้เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ และ        
   งดออกเสียง ด้วยครับ 
นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ   จำนวน  ๑๑ เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
   งดออกเสียง  จำนวน   ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ ์เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษา 
(ประธานสภาฯ)  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภา
            เทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีท่านใดจะ
   สอบถามเรื่องอ่ืนๆ หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบไหมครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เชิญท่านปรีชาฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายปรีชา จันทร์หอม กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) หลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   ตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่
   เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอฝากคณะผู้บริหาร งบประมาณปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกองการศึกษา  
   กรรมการแปรญัตติก็ ได้ เรียกให้มาชี้แจงงบประมาณโดยผู้อำนวยการกองการศึกษา และ            
   คณะกรรมการได้ซักถามเรื่องขอซื้อจักรยานยนต์ก็อ้างว่าจะไปตีพ่วงข้างสงสารมีสองศูนย์ และแล้วจน
   มาถึงบัดนี้ก็ยังไม่ดำเนินการติดเลยครับ ก่อนที่คณะกรรมการจะเห็นชอบ ก็สงสารเข้าว่าขนของไป
   ศูนย์โคกสำราญ เอาเครื่องตัดหญ้าไปนูนไปนี้บ้าง ของมันเยอะ กรรมการก็ได้ถามและผู้อำนวยการ
   กองการศึกษาก็ได้รับปากว่าจะติดให้ก็ขอฝากผู้บริหารติดตามให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เชิญท่านนายกฯชี้แจงข้อซักถามครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายประมวล ศรีมา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(นายกเทศมนตรีฯ) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน   

ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขอตอบท่านปรีชาฯ การซื้อรถเราจะไปพ่วง
ไม่ได้ จะต้องคนละส่วน ยกตัวอย่างกองช่าง พอซื้อรถเสร็จผอ.ก็ไปติดและก็ถ่ายรูปลง ทางกองคลัง 
พัสดุก็ตอบทันทีว่าอย่าพ่ึงดัดแปลงจนกว่า สตง.จะมาตรวจสอบ การซื้อจะต้องซื้อตาม TOR ที่ทำ 
ส่วนที่จะทำพ่วงข้างต้องไปเอาอีกงบมาทำ จะทำพร้อมกันนี้ไม่ได้ ต้องไปดูว่าเขาซื้อพร้อมพ่วงหรือ
เปล่า แต่ผมก็จะตามให้นะครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เชิญท่านสุพัฒน์ฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
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นายสุพัฒน์ สองสี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) หลวงที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   ตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่
   เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอฝากฝ่ายบริหารหน่อยนะครับ เรื่องถนนหนทาง อยากให้ซ่อมแซมถนน
   แยกบ้านครูยินดีตรงเขาทำท่อระบายน้ำ และอีกท่ีสามเหลี่ยมท่าหินเขาทำท่อมันชำรุดลงลึกประมาณ
   สองเซนติเมตร และบ้านโคกน้ำเกลี้ยงเลยโรงขนมจีนไปนิดนึงถนนมันหักนานแล้วนะครับ เขาปัก 
   ถุงพลาสติกไว้ กลัวเกิดอุบัติเหตุก็ขอขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เชิญท่านนายกฯชี้แจงข้อซักถามครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายประมวล ศรีมา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(นายกเทศมนตรีฯ) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน   

ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขอตอบท่านสุพัฒน์ฯ จะให้ท่านรองตุ๊กตา
ดำเนินการประสานกองช่างให้ดำเนินการครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านโชคเกษมฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายโชคเกษม หอมพันนา เรียนท่านประธานครับ ตรงแยกข้างอนามัยใครเป็นคนรับผิดชอบครับที่เลี้ยวไปทางโคกสำราญ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ถนนมันเป็นหลุมเราสามารถดำเนินการแก้ไขได้ไหม และอีกที่อยู่ที่หมู่ ๑ อยากให้ซ่อมแซมคอนกรีต

หน้าบ้านท่านสท.สัมฤทธิ์ ป้องเศร้า มันเป็นคอนกรีตระเบิดขึ้นก็อยากให้แก้ไขนานแล้วไม่มีใครพูดถึง
เลย และอยากให้เปลี่ยนฝาท่อเป็นตะแกงเหล็กหน้าตลาดซอยไปบ้านโคกน้ำเกลี้ยง 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เชิญท่านปรีชาฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายปรีชา จันทร์หอม ฝากเรื่องตะแกงเหล็กหน้าบ้านผู้ช่วยประเสริฐ เกสรมาลา หมู่ที่ ๑ ชำรุดแล้ว และน้ำท่วมหมู่ที่ ๑๐ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) หน้าบ้านอาจารย์จักรวรรดิห้องเสื้อนางพญาจะแก้ไขอย่างไรครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านศราวุฒิ ฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายศราวุฒิ ศรีคำ เรียนท่านประธานครับ อยากฝากฝ่ายบริหารหาทางแก้ไขเรื่องให้รถขับช้าๆลงหน่อย ถนนหน้า 
(เลขานุการสภาฯ) ตลาดสด-โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 

นายประมวล ศรีมา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(นายกเทศมนตรีฯ) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน   

ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขอตอบท่านศราวุฒิฯ ผมว่าถ้ามีโอกาสจะ
คุยกับทางผอ.ทางหลวงเพ่ือหาทางแก้ไขให้ครับ ตามจริงผมอยากทำวงเวียนแต่ไม่เข้าเกณฑ์ของทาง
หลวง ระยะไม่ได้ อะไรไม่ได้ วัดระยะอะไรก็ไม่ได้ วิธีที่ดีที่สุดคือทำสัญญาณไฟ น่าจะช่วยได้ ผมจะ
ประสานพูดคุยกับกองช่างว่าจะทำอย่างไรต่อไป 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านนราวิปญ์ฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
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นายนราวิชญ์ สายกัน เรียนท่านประธานครับ ผมอยากให้ประสานทางหลวงให้มายกตอไม้หน้า รพสต.ให้หน่อย  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) และอยากให้ทางหลวงมาทำทางม้าลายหน้าโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูลให้หน่อยครับ 

นายประมวล ศรีมา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(นายกเทศมนตรีฯ) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน   
   ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขอตอบท่านนราวิชญ์ฯ ผมเห็นด้วยนะครับ 
   เดี๋ยวผมจะประสานทางผอ.ทางหลวงชนบทให้ว่าจะช่วยอย่างไร ขอรับเรื่องไว้นะครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านบุญเพ็งฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นางบุญเพ็ง อินธิสิทธิ์ เรียนท่านประธานคะ ฝากทางบริหารอยากให้ช่วยดูแลเส้นทางไปหนองผือตรงหน้าบ้าน อ.คงคา  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ที่ปล่อยน้ำเสียจากบ้านมายังถนนเลยจะแก้ไขอย่างไร 
นส.นิภาพร วิชัยพรหม เรียนท่านสมาชิกฯคะ ช่วงที่น้องหมอนิ่มอยู่เราได้พูดคุยแล้ว และได้ไปปรับท่อตรงจุดนั้น เมื่อเวลา 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์ก็ยังหันมาทางถนนอีก ต่อไปก็คงต้องไปเป็นทีมใหญ่ เราก็จะรีบแก้ไขปรับปรุงคะ 
   ซึ่งทางฝ่ายสุขาภิบาลได้ไปแนะนำการปล่อยน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์
   อะไรขึ้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านศิวกร ฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายศิวกร นามเดช อนุญาตท่านประธานครับ ผมอยากทวงถามนายกฯสัญญาว่าจะทำที่ทางแยกหนองหลวง มันจะหมด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) วาระ แล้วครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เชิญท่านนายกฯชี้แจงข้อซักถามครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายประมวล ศรีมา ปีใหม่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ 1.ท่านจะเห็นความสะอาด ผมวางแผนไว้แล้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) ปีใหม่ตรงนั้นจะต้องดูดี 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านไพบูลย์ ฯ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว เรียนท่านประธานครับ ผมอยากปรึกษาหารือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ อยากได้ไฟฟ้าส่องสว่างตรงทาง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) เข้าบ้านโคกน้ำเกลี้ยง อยากได้ซักหลอดหนึ่งเป็นไฟโซล่าเซลล์ก็ได้ พอจะมีงบดำเนินการได้ไหม อีก
   เรื่อง เรื่องสนามเด็กเล่นศูนย์สีชมพูงบเบิกจ่ายไปแล้ว แล้วเรื่องไปถึงไหนแล้ว และเรื่องวงเวียนห้า
   แยกหมู่ 10 น่าจะทำ เรื่องสุดท้ายเรื่องสนามกีฬาหญ้าเทียม คนมาใช้ก็ต่อว่าอยู่ เขาก็จ่ายเงินค่า   
   บำรุงสนามทีมละ 300 บาท ตอนนี้ไฟไม่สว่าง ไฟไม่ติด ตอนนี้ไฟห้าเสาติดอยู่แค่เจ็ดหลอดทั้งหมดมี
   ยี่สิบหลอด นำเงินตัวนี้มาเปลี่ยนแล้วแต่ไฟก็ไม่ติดหลายเสา อย่างน้อยๆให้ติดหลอดละเสาก็ยังดี และ
   เรื่องห้องน้ำสนามกีฬาอยากให้ไปทำความสะอาด และก็ไฟฟ้าศาลาก็ไม่มี อยากฝากทางฝ่ายบริหาร
   แก้ไขให้ด้วยครับ  

นายโชคเกษม หอมพันนา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) หลวงทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน 
   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่าน    
   ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภา   
   เทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 2 อยากฝากบริหารเรื่องการเลี้ยงควายที่ลงน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน 
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นายชัยวิชิต บุญเกื้อ เรียนท่านประธานครับ ฝากทางบริหารว่าท่อระบายน้ำที่ลงข้างบ้านพ่อโกกท่อมันทรุดจะแก้ไข  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) อย่างไร 

นายประมวล ศรีมา ผมจะให้ช่างไปดูให้นะครับว่าจะแก้ไขอย่างไร 
(นายกเทศมนตรีฯ)  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงจะซักถาม หรือ เสนออะไรไหมครับ ถ้ามีก็เชิญเลย  
(ประธานสภาฯ)           นะครับ  

ที่ประชุม  (ไม่มี)  

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน 
(ประธานสภาฯ)  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม  
   สภาฯ ทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ ผมได้ดำเนินการประชุมสภาฯ ครบตาม
   ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ แล้ว ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล     
   หนองหลวงในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 
 
 ปิดประชุม  เวลา 16.3๐ น. 
  

(ลงชื่อ)                       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                 (  นายศราวุฒิ  ศรีคำ  ) 

                                                          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

     (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  ( นายสุพัฒน์  สองสี ) 

                                                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 

(ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายนราวิชญ์ สายกัน ) 

                                                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 

(ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายชัยวิชิต  บุญเกื้อ ) 

                                                          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 

 

           (ลงชื่อ)        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายเฉลิมชัย  ประทุมพงษ์) 

                    ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
 


